



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับนี้ ก็จะไม่มีความสามารถในการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

(นางนิตติยา พันธุ์ศักดิ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๑	นายตรีโชค รอดแก้ว
๒	๑๐๑๐	นางสาวอัจฉรา แสนกาวิ
๓	๑๐๑๑	นางสาวอภิญญา สงวนสิน
๔	๑๐๑๓	นางสาวจิราพร ยอดน้ำคำ

*aa*

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

วัน เวลา	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.)	๑๐๐๑ - ๑๐๑๓ (จำนวน ๔ คน)	ห้องประชุมสำนักงาน เลขานุการกรม อาคาร ๓ ชั้น ๒	